

สมเด็จพระนางเจ้าให้พรปีใหม่ ชวนสักการะ10พระพุทธรูป เหนือหมอกจัดสายบินป่วน 8ไฟล์ตัวนรอกลับดอนเมือง

กรมศิลปากร ชวนสักการะ 10 พระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลปีใหม่ สม
เด็จพระนางเจ้าให้พรปีใหม่ ให้ทำดีด้วยการ
รักษาศิล 5 กทม.จัดใหญ่แสงเทียนแห่งสยาม
'ปักปัก' ลั้งคุมเข้มชายเหล่า

(อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

พรปีใหม่

สมเด็จพระนางเจ้าให้พรปีใหม่

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำรัสให้พรปีใหม่แก่พสกนิกรชาวไทย โดยทรงมีพระราชดำรัสว่า "ขอให้คุณทุกคนมีความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและขอให้สำเร็จสมความปรารถนา อันเป็นไปในทางที่ดีตลอดปี 2560 และตลอดไปเทอญ"

กรม.ไฟเขียวจัดฉลองวิถีพุทธ

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมกรม. ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า กรม.เห็นชอบการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธประจำปี 2560 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬาเสนอ โดยในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เวลา 21.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที จากนั้นเวลา 23.45 น. จะเป็นพิธีสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า และเวลา 24.00 น. จะเป็นกิจกรรมร้องเพลงพรปีใหม่ ส่วนวันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 00.09 น. จะมีการจุดเทียนสวดมนต์รับปีใหม่บ่มขัยมงคลคาถา และเวลา 07.00 น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตรไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดไหว้พระ 10 วัด ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ประกอบด้วย 1.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 2.วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 3.วัดราชโอรสาราม 4.วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม 5.วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 6.วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 7.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 8.วัดสุทัศนเทพวราราม วรมหาวิหาร 9.วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 10.วัดวชิรธรรมสาธิต เขตบางนา

"กรมการศาสนายังมอบให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน 15 จังหวัด จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา โดยเฉพาะกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ขณะที่กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศ ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังศูนย์ประสานงานที่ดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศ เช่น ญีวดี ไทยทั่วโลกจำนวน 504 วัดจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี และแจ้งขอความร่วมมือองค์การพุทธศาสนิกชน

สัมพันธ์แห่งโลก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงการต่างประเทศเชิดชู ศาสนสถานของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจำนวน 190 แห่ง 70 ประเทศจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีด้วย" พ.อ.หญิง ทักษดา กล่าว

ชวนสักการะ10พระพุทธรูป

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่า ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2559 และต้อนรับปีใหม่ 2560 กรมศิลปากรได้เชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 10 องค์ ในแต่ละยุคสมัย ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องพุทธศิลป์มาให้บริการประชาชนสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ โดยเชิญไปประดิษฐานที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (พช.) พระนคร และเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่เริ่มต้นรัชกาลที่ 10 กรมศิลปากรจึงเชิญพระพุทธรูป 10 องค์ มาให้บริการประชาชนสักการะและขอพร ประกอบด้วย 1.พระพุทธรูปศิลาขัดสีสุโขทัย-ล้านนา 2.พระห้ามสมุทร ศิลปะอยุธยา 3.พระพุทธรูปปางจงกรมแก้ว ศิลปะรัตนโกสินทร์ 4.พระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยา ศิลปะรัตนโกสินทร์ 5.พระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร ศิลปะล้านนา 6.หลวงพ่อกานสมมติเพชร ศิลปะล้านนา 7.พระพุทธรูปปางขอฝน ศิลปะรัตนโกสินทร์ 8.พระพุทธรูปปางลงหนาว ศิลปะล้านนา 9.พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะอยุธยา และ 10.พระพุทธรูปปางห้ามญาติ (ปางประทานอภัย) ศิลปะสุโขทัย

"นอกจากกรมศิลปากรจะเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 10 องค์มาให้บริการประชาชนกราบสักการะขอพรแล้ว ยังได้จัดทำเอกสารแจกให้ประชาชนที่มาสักการะจะได้มีความรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์ ปางของพระพุทธรูป คติความเชื่อ ความหมายของพระพุทธรูปในแต่ละปางด้วย โดยขอเชิญชวนให้ประชาชนมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พช.พระนคร ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560" นายอนันต์ กล่าว

กทม.จัด'แสงเทียนแห่งสยาม'

ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ในวันขึ้นปีใหม่ กทม.ไม่จัดงานรื่นเริง เนื่องจากยังอยู่ในช่วงไว้อาลัยในหลวง ร.9 แต่จะจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและกิจกรรมบ่มกสิณนิ่ง

เดียวกัพื้นที่กรุงเทพฯแทน ในวันที่ 25 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคริสต์มาสจะเชิญ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ไปร่วมงานบิกคิลินิ่งที่วงเวียนใหญ่ ส่วนวันที่ 26 ธันวาคม จัดบิกคิลินิ่งที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และวันที่ 27-28 ธันวาคม กทม.จะมอบกุญแจให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ข้าราชการในสังกัดที่ได้สิทธิเข้าอยู่อาศัยแฟลตต่ออนุชและหนองแขม หลังจากนั้น จะจัดกิจกรรมบิกคิลินิ่งอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม โดยในช่วงค่ำวันเดียวกัน กทม.จะจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบริเวณลานคนเมืองด้วย

ด้าน น.ส.ปราณี ลัตยประภอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. กล่าวว่า ปีนี้ กทม.ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดงาน ได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (วธ.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม “แสงเทียนแห่งสยาม” บริเวณท้องสนามหลวง ภายในงานมีกิจกรรม

หลากหลาย เช่น การแสดงโขน การออกร้านอาหารและสินค้าผลิตภัณฑ์ตลอดทั้งวันของวันที่ 31 ธันวาคม พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีถวายอาลัยตั้งแต่ 21.00 น. เป็นต้นไป และในเวลา 23.45 น. จะมีการจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะทำกิจกรรมนี้พร้อมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบริเวณลานหน้าศูนย์การค้าสยามพารากอน บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ และวัดในกรุงเทพฯ ทั้งหมดจะจัดสวดมนต์ข้ามปีเช่นเดียวกัน สำหรับวันที่ 1 มกราคม 2560 เชิญชวนประชาชนร่วมตักบาตรบริเวณลานคนเมือง ในเวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

‘บิกป็อก’สังเขมงวดจำหน่ายสุรา

เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการดูแลพื้นที่ต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่า ได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองไปดูแลแต่ละพื้นที่ต่างๆ เพราะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องดูแลความปลอดภัยของประชาชนในท้องที่ ส่วนนโยบายการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้น นอกจากโครงการสวดมนต์ข้ามปีแล้ว กระทรวงมหาดไทยก็จะให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสนับสนุนโครงการลดอุบัติเหตุของกระทรวงคมนาคมด้วย เพื่อให้สอดคล้อง

กัน และเพื่อส่งเสริมให้คนไปทำบุญ ทำจิตใจให้ผ่องใส เป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัว (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 3

พรปีใหม่

“การดูแลร้านเหล้าและการจำหน่ายสุราต้องดำเนินการตามกฎหมาย โดยเข้มงวดเรื่องใบอนุญาต ร้านใดที่มีใบอนุญาตประกอบการก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ และคนซื้อก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์คืออายุต้องถึงเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ หากจำหน่ายผิดเวลาก็จะมีโทษ อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดตรวจพื้นที่ ส่วนมาตรการ 7 วันอันตรายนั้น จะไม่มีการกำหนดเป้าหมายเนื่องจากชีวิตคนเป็นสิ่งสำคัญและไม่ต้องการให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ขอความร่วมมือประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างมีวัฒนธรรม ไม่ดื่มสุรา ปฏิบัติตามกฎหมาย และหากผู้ใดกระทำความผิดกฎหมายก็จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายต่อไป” พล.อ.อนุพงษ์กล่าว

ทช.ผุดมาตรการช่วงปีใหม่

ด้านนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวาทิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเพียงถึงมาตรการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ว่า ทช.แบ่งมาตรการไว้ 3 ส่วน ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ โดยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบเส้นทางต่างๆ ว่าจุดใดเป็นจุดเสี่ยงให้รีบแก้ไข รวมทั้งทำความสะอาดป้ายซ่อมแซมป้าย และเพิ่มป้ายบอกทางที่เป็นชื่อหมู่บ้านหรือสถานที่สำคัญ รวมทั้งได้สั่งการให้ตัดหญ้า และตกแต่งกิ่งต้นไม้ เพื่อไม่ให้บังทัศนวิสัยผู้ขับขี่

“ระยะที่ 2 ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559-4 มกราคม 2560 ได้สั่งการให้ผู้รับจ้างทำงาน ไม่ว่าจะเป็งานก่อสร้าง หรืองานปรับปรุงผิวทาง ให้หยุดการทำงาน นำเครื่องจักรทุกชนิดออกจากพื้นที่ และคืนผิวจราจรให้ผู้ใช้ทาง รวมทั้งให้ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟต่างๆ ให้เรียบร้อย เพื่อให้ผู้ใช้ทางทราบว่ากำลังเข้าสู่พื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างอยู่ นอกจากนี้ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดจุดบริการประชาชน 76 จุดทั่วประเทศ และ

ตั้งศูนย์ประสานงานในระดับจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด รวมถึงจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือในแขนงต่างๆ ทั้ง 18 เขต ขณะเดียวกันจะมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วจังหวัดละ 1 ชุด รวม 76 ชุด เพื่อรับข้อมูลจากประชาชน พร้อมให้บริการช่วยเหลืออย่างทันที และระยะที่ 3 หลังเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 เป็นต้นไป สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยจะมีการสรุปข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ต่างๆ โดยหากพบว่าการเกิดอุบัติเหตุมีสาเหตุมาจากถนนก็จะต้องมีงบประมาณ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงถนนให้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น” นายพิศักดิ์กล่าว

เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอนหมอกจัด

ที่ จ.เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศในพื้นที่หนาวเย็นต่อเนื่อง ในช่วงเช้า อุณหภูมิพื้นราบวัดได้ 15-19 องศาเซลเซียส ส่วนบนยอดดอยอุณหภูมิอยู่ที่ 3-9 องศาเซลเซียส โดยในหลายพื้นที่มีหมอกหนา ส่งผลให้การขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนนต้องเปิดไฟหน้ารถ และเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ ซึ่งมีระยะการมองเห็นไม่ถึง 10 เมตร เช่นเดียวกับที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง นายวิสูตร ค่ายอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง แจ้งว่า จากสภาพหมอกกลางหนา ทำให้ทัศนวิสัยต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย หอบังคับการบินแจ้งเครื่องบินที่จะลงจอดขอเลื่อนเวลาออกไปก่อน โดยมีเครื่องบินที่จะลงจอดจำนวน 2 เที่ยวบิน ต้องบินวนรอ กระทั่งเวลา 09.32 น. อากาศเริ่มเปิด เครื่องบินสามารถนำเครื่องลงจอดได้ตามปกติ เหตุการณ์นี้ส่งผลให้เครื่องบินขึ้นลงล่าช้าจำนวน 4 เที่ยวบิน

ขณะที่ นายจรูญ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวว่า ช่วงเช้ามีหมอกกลางจัดเหนือสนามบินแม่ฮ่องสอน ทำให้ทัศนวิสัยต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย ส่งผลกระทบทำให้เที่ยวบินลงจอดที่สนามบินล่าช้ากว่ากำหนดจำนวน 2 เที่ยวบิน คือ 1.สายการบินกานต์แอร์ เส้นทางเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน เที่ยวบินที่ K88121 เวลาลงสู่สนามบินตามตารางบิน คือ 08.45 น. แต่เกิดปัญหาล่าช้า 55 นาที สามารถลงได้เวลา 09.40 น. และ 2.สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน เที่ยวบินที่ PG237 เวลาลงตามตารางบิน คือ 09.47 น. แต่ต้องล่าช้า 58 นาที สามารถลงได้เวลา 10.45 น.

เชียงใหม่รับสายการบิน

ที่ จ.เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องจากสภาพอากาศหนาว อุณหภูมิลดต่ำลงเหลือเพียง 18 องศาเซลเซียส ทำให้หมอกลงจัดในตัวเมืองในช่วงเช้า โดยแผ่ลงมาจากยอดดอยสุเทพ-ปุย ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางมีระยะประมาณ 5-10 เมตรเท่านั้น ประชาชนต้องขับด้วยความระมัดระวังอย่างมาก

น.อ.วิสูตร จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทศม.ทอท.) เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 07.20 น. ได้รับแจ้งจากศูนย์ความปลอดภัยว่า ทัศนวิสัยในเขตการบินประมาณ 500 เมตร เจ้าหน้าที่จึงได้เปิดไฟทัศนวิสัยต่ำพร้อมประกาศเตือนการปฏิบัติงานในเขตการบิน ต่อมาเวลาประมาณ 07.40 น. ได้รับแจ้งจากหอบังคับการบินว่า ทัศนวิสัยต่ำกว่า 100 เมตร เจ้าหน้าที่จึงได้ประกาศหยุดการทำงานในเขตการบินทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยต่ออากาศยาน ทำให้อากาศยานไม่สามารถทำการบินขึ้นลงได้

8 เที่ยวบินขุ่นรอ-กลับดอนเมือง

น.อ.วิสูตรกล่าวว่า สำหรับ 8 เที่ยวบินที่ไม่สามารถทำการบินขึ้น-ลงได้ ประกอบด้วย 1.สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD 8300 เส้นทางดอนเมือง-เชียงใหม่ เวลาลงปกติ 07.15 น. ไม่สามารถลงได้ ต้องบินวนรออยู่ประมาณ 40 นาที และบินกลับไปยังท่าอากาศยานพิษณุโลก 2.สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 101 เส้นทางอุตะเถา-เชียงใหม่ เวลาลงปกติ 07.35 น. ต้องบินวนรอ 3.สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE 150 เส้นทางดอนเมือง-เชียงใหม่ เวลาปกติ 07.40 น. ต้องบินวนอยู่ประมาณ 40 นาที ไม่สามารถลงได้ และได้บินกลับไปยังดอนเมือง 4.สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 3437 เส้นทางดอนเมือง-เชียงใหม่ เวลาลงปกติ 07.50 น. บินวนอยู่ประมาณ 40 นาที ไม่สามารถลงได้ และได้บินกลับไปยังดอนเมือง

5.สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE 168 เส้นทางสุวรรณภูมิ-เชียงใหม่ เวลาลงปกติ 08.15 น. บินวนรอ 6.สายการบินไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบิน TVJ 602 เส้นทางสุวรรณภูมิ-เชียงใหม่ เวลาลงปกติ 08.25 น. บินวนรอ 7.สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน AK 854 เส้นทางกัวลาลัมเปอร์-เชียงใหม่

เวลาลงปกติ 08.40 น. บินวนรอ และ 8.สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL 523 เส้นทางเชียงใหม่-ดอนเมือง เวลาบินออกปกติ 08.00 น. ไม่สามารถบินขึ้นได้ กระทั่งได้ยกเลิกประกาศทัศนวิสัยต่ำ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติเมื่อเวลาประมาณ 09.00 น.

สวนสัตว์โคราชติดอุปกรณ์กันหนาว

ที่ จ.นครราชสีมา หลังจากสภาพอากาศในพื้นที่เริ่มหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 19 -22 องศาเซลเซียส นายอาคม มณีกุล ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบำรุงรักษาสัตว์ เร่งติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เช่น กล่องไม้ กระสอบป่าน สแลน หลอดไฟส่องสว่าง แผ่นพลาสติก และกองฟาง เพื่อให้สัตว์ทุกชนิดได้คลายหนาว มาตรการเหล่านี้เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาจากสภาพอากาศหนาวเย็นให้กับสัตว์ในความรับผิดชอบกว่า 1,800 ชีวิต อากาศในพื้นที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน จึงต้องจัดกิจกรรมสารพัดวิธีให้สัตว์ทุกชนิดได้คลายหนาวตามความเหมาะสม เจ้าหน้าที่ต้องหมั่นเฝ้าระวังดูแลพฤติกรรมสัตว์อย่างใกล้ชิด หากพบสิ่งผิดปกติต้องรีบแจ้งให้สัตวแพทย์ดำเนินการตรวจสอบทันที

เตือนฝนหนักภาคใต้ฝั่งต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ล่าสุดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา รายงานลักษณะอากาศว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนหนักหลายพื้นที่ บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากต่อไปอีก 1-2 วัน สำหรับอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนที่ตกต่อเนื่อง 2-3 วันที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในคลองอุตะเถา ซึ่งเป็นคลองสายหลักไหลผ่านหลายอำเภอของ จ.สงขลาเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังไม่อยู่ในระดับที่น่ากังวลต่อสถานการณ์อุทกภัย ซึ่งสัญลักษณ์เตือนภัยยังคงเป็นธงสีเขียว ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งอีกมาก โดยประชาชนและวัดที่อยู่ริม

ตลิ่งคลองอุตะเถายังคงมีการเตรียมเรือเอาไว้ริมตลิ่งเพื่อให้สามารถใช้สัญจรทางน้ำได้ทันที หากประสบปัญหา ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากระยะนี้ยังคงอยู่ในช่วงฝนของภาคใต้

นราธิวาสอำเภอกว๊ามหนัก

ที่ จ.นราธิวาส ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มในหลายอำเภอของ จ.นราธิวาส พบมี 3 อำเภอที่ถูกน้ำท่วมหนัก ประกอบด้วย อ.แว้ง อ.สุโหงโหงบ และ อ.เจาะไอร้อง ระดับน้ำท่วมขังสูงกว่า 1 เมตร ถนนหลายสายถูกน้ำท่วม โดยในพื้นที่บ้านตาโละ หมู่ 2 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า 50 หลังคาเรือน น้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร ชาวบ้านต้องสร้างสะพานเพื่อเดินข้ามจากถนนเข้าบ้านของตัวเอง ส่วนในพื้นที่ อ.แว้ง เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้ามาในเขตเทศบาล ส่งผลให้ถนนเกิดน้ำท่วมสูงประมาณ 20-30 ซม. รถเล็กยังสามารถใช้สัญจรไปมาได้ เทศบาลได้เร่งขุดและกวาดเศษขยะต่างๆ ให้ออกจากคูระบายน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำระบายลงคลองได้เร็วขึ้น และพื้นที่ อ.สุโหงโหงบ เกิดน้ำท่วมฉับพลันบริเวณโรงเรียนอิสลามบำรุง ถนนจารุเสถียร เป็นเส้นทางหลัก สุโหงโหงบ-นราธิวาส รถเล็กผ่านได้อย่างทุลักทุเล รวมระยะทางกว่า 200 เมตร ระดับน้ำสูงประมาณ 30 ซม. บ้านเรือนและฐานชุกชีปฏิบัติการบางแห่งถูกน้ำท่วม

ปัตตานีเฝ้าระวังสถานการณ์

ที่ จ.ปัตตานี ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่อง นายวีรพันธ์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้ประกาศแจ้งเตือนอำเภอที่อยู่ติดตลอดแนวชายฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย อ.เมือง หนองจิก ยะหริ่ง ปะนาเระ สายบุรี และไม้แก่น รวม 6 อำเภอ มีการจัดเวรยามคอยติดตามสถานการณ์

นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี ได้เดินทางมาตรวจสภาพพ่นปืนป้องกันคลื่นซัดเข้าท่วมหมู่บ้านแหลมนก ต.บานา อ.เมืองปัตตานี หลังจากผู้ใหญ่บ้านแจ้งเมื่อคืนเกิดคลื่นลมแรงและทะเลหนุนสูงทะลักเข้า

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 21 ธันวาคม 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 14164

หน้า: 1(ซ้าย), 3, 8

Col.Inch: 161.63 Ad Value: 177,793

PRValue (x3): 533,379

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามโครงการ 10 พระพุทธรูปเหมือนทองคำจัดสายบินป่วน 8 ไฟล์ตัวนรอก...

มาท่วมเขตชุมชนและลดลงในช่วงเช้า การ
เฝ้าระวังของเวรรายงานว่าสถานการณ์ยังนำ
เป็นห่วง เนื่องจากเริ่มมีระดับน้ำและคลื่นซัด
เข้าหากำแพงและไหลบ่าท่วมอีกครั้ง เกรงว่า
หากยังคงมีฝนตกและคลื่นทะเลซัด ประกอบ
กับน้ำทะเลหนุนเข้ามา จะทำให้น้ำทะเลหนุน
เข้าท่วมกำแพงป้องกันและไหลบ่าเข้าท่วมใน
เขตชุมชนได้